

Nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của Thái Bình thấp hơn bình quân cả nước

Những năm gần đây, Thái Bình được đánh giá là một trong những tỉnh có số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thấp về bình quân của cả nước. Hết năm 2018, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 74,03 tỷ đồng, chiếm 1,51% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và tổng nợ tính đến hết tháng 2/2019 là 280,984 tỷ đồng, thấp hơn bình quân cả nước 0,8%. Việc hạn chế gia tăng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.



Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho chủ sử dụng lao động trên địa bàn.

đơn đốc chủ doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Các cấp ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân loại doanh nghiệp nợ đọng, xây dựng kế hoạch đơn đốc và đến trực tiếp doanh nghiệp lập biên bản yêu cầu chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc việc lập hồ sơ tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Với các đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên, ngành Bảo hiểm xã hội gửi công văn yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Năm 2019, tổng số thu ước đạt 4.386.800 triệu đồng, trong đó số thu BHXH trên 2.504.600 triệu đồng; số thu BHYT hơn 182.800 triệu đồng; số thu BHTN gần 1.650.180 triệu đồng; số thu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 49.137 triệu đồng. Thực hiện mục tiêu trên, ngoài việc tiếp tục triển khai các giải pháp trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các đơn vị, rà soát những đơn vị đã

trong toàn ngành. Nhờ đó, đội ngũ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội đã nâng cao trách nhiệm, thường xuyên bám sát, đơn đốc đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra 14 doanh nghiệp và kiểm tra tại 79 doanh nghiệp có nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện

ng nghiêm túc việc lập hồ sơ tham gia đủ số lao động; trích, đóng đủ, kịp thời tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN được trên 5 tỷ đồng. Số đơn vị nợ đọng cũng thường xuyên được cập nhật gửi đến Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh để phối hợp

Ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu năm 2019 diễn ra ở 3 châu lục

(chinhphu.vn) Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Vận động dự án ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu phối hợp với các hội đoàn, cộng đồng kiều bào, đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019.



Ban dự án ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu trao tượng Vua Hùng cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu năm nay diễn ra tại 5 nước thuộc 3 châu lục, đó là: Trụ sở Tổng Hội người Việt Nam tại Lào (từ 5 - 6/4); tại tỉnh UdonThani của Thái Lan (7/4); tại Osaka, Nhật Bản và Trung tâm Văn hóa Phát giáo Việt Nam tại Ba Lan (14/4); và tại Toronto, Canada (30/4).

Ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu sẽ có các hoạt động như: lễ dâng hương Vua Hùng; các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về quê hương, đất nước và các tiết mục văn nghệ giao lưu với bạn bè nước bản xứ; hội thảo, tọa đàm khoa học.

Theo Ban tổ chức, mục đích tổ chức sự kiện này nhằm bảo tồn và quảng bá rộng rãi di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở nước ngoài, vinh danh giá trị tinh thần của dân tộc Việt trên các phương diện như văn hóa, xã hội, truyền thống, phong tục, ẩm thực... góp phần gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc, làm cầu nối cho bà con Việt kiều và đồng bào trong nước.

Bên cạnh đó, dự án sẽ góp phần kết nối các ngành du lịch, thương mại, ngoại giao, nghiên cứu khoa học... của Việt Nam với các nước trên thế giới. Đặc biệt, ngày Quốc tế Việt Nam toàn cầu nhằm tạo sự hiểu biết, chia sẻ, giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt Nam vào quá trình hội nhập với nhân dân nước sở tại; tạo động lực cho việc học tập tiếng Việt của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện cho các trung tâm Việt Nam học ở nước ngoài, các nhà nghiên cứu, sinh viên nước ngoài... tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam.

Tuyển Việt Nam về nhì tại giải cờ vua trẻ châu Á 2019

(nhandan.com.vn) Giải cờ vua trẻ châu Á 2019 vừa diễn ra tại thành phố Kaluthara (Sri Lanka), với tổng cộng 108 huy chương trải đều ở ba nội dung là cờ tiêu chuẩn (9 ván), cờ nhanh và cờ chớp (7 ván). Các nội dung lần lượt được chia thành sáu nhóm tuổi của nam và nữ gồm U8, U10, U12, U14, U16 và U18.

Bên cạnh Việt Nam và chủ nhà Sri Lanka, còn có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia, gồm Australia, Bangladesh, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Philippines, Singapore, Syria, Thái Lan, Turkmenistan, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Các tiểu Vương quốc Ả - rập thống nhất (UAE) và Uzbekistan.

Đoàn Việt Nam dự giải với 35 kỳ thủ, thi đấu ở tất cả các nội dung. Ở nội dung cuối cùng là cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ nhí của chúng ta xuất sắc dẫn đầu với thành tích 3 HCV, 4 HCB và 2 HCD. Trong đó, 3 VĐV giành HCV gồm Nguyễn Hồng Anh (U18 nữ), Bạch Ngọc Thủy Dương (U16 nữ) và Tống Thái Hoàng An (U10 mở rộng). Xếp ngay phía sau đoàn Việt Nam lần lượt là hai đoàn Kazakhstan và Ấn Độ.

Trước đó, tại nội dung cờ chớp, đội tuyển Việt Nam cũng có được 2 HCV, 5 HCB và hai HCD. 2 tấm HCV do Trần Đăng Minh Quang và Hồ Ngọc Vy mang về ở hai nhóm tuổi U14 mở rộng và U10 nữ.

Còn ở nội dung cờ nhanh, đoàn Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 3 HCD. Phạm Trần Gia Phúc (U10 mở rộng), Nguyễn Quốc Hy (U14 mở rộng) và Nguyễn Hồng Anh (U18 nữ) là 3 VĐV xuất sắc đem về HCV cho đội nhà ở nội dung này. Ở cả hai nội dung cờ chớp và cờ nhanh, đoàn Việt Nam đều xếp thứ 2 và đứng sau đội tuyển Kazakhstan.

Như vậy, ở hạng mục cá nhân, cờ vua Việt Nam đã mang về tổng cộng 27 tấm huy chương (8 HCV, 12 HCB, 7 HCD), đứng ở vị trí thứ nhì toàn đoàn sau đội tuyển Kazakhstan (10 HCV, 3 HCB, 6 HCD).

Nhằm nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho học sinh, những năm gần đây, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thái Thụy tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa thu hút đông đảo học sinh tham gia, mang lại hiệu quả cao.

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh là ngôi trường có bề dày thành tích. Những năm qua, Trường luôn chú trọng đổi mới hình thức tổ chức dạy và học nhằm tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh và sinh hoạt vui chơi tập thể. Vừa qua, tại chương trình giao lưu nói tiếng Anh với chủ đề "Ước mơ của em", đông đảo học sinh của Trường đã thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình với giáo viên bản ngữ đến từ Trung tâm Anh ngữ New World. Các em tự tin sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về mình, lớp của mình; tìm hiểu về ước mơ của bạn và giới thiệu về ước mơ của mình. Đan xen chương trình là các tiết mục văn nghệ, múa hát tập thể, các trò chơi tiếng Anh. Sự sôi động, náo nhiệt của chương trình không chỉ thu hút đông đảo học sinh mà ngay cả các khách mời cũng bị cuốn hút vào chương trình. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng nhà Trường cho biết: Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường nhằm xây dựng môi trường học tập và giao tiếp tiếng Anh lành mạnh, từ đó tăng tính chủ động, sự tự tin cho học sinh. Mặc dù có những em có vốn từ vựng còn hạn chế song các em không tỏ

THÁI THUY CHÚ TRỌNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH



Ngày hội tiếng Anh cấp cụm trường tại huyện Thái Thụy.

ra rụt rè, thay vào đó là sự chủ động, bản lĩnh và ham học hỏi. Tại ngày hội tiếng Anh - sân chơi trí tuệ được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Thụy Bình vừa qua, chúng tôi rất ấn tượng với phần thi năng khiếu và giao lưu bằng tiếng Anh của 7 đội thi đến từ các trường tiểu học và THCS: Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Bình, Thụy Văn, Thụy Dương và 2 trường tiểu học: Thụy Phúc, Thụy Liên. Phần giao lưu tiếng

Anh theo chủ đề là hoạt động được đánh giá rất thành công. Trong phần này, mỗi đội cử đại diện một em lên bắt thăm một chủ đề giao lưu và trình bày bằng tiếng Anh. Câu trả lời lưu loát, tự tin của các đội thi được ban giám khảo đánh giá cao. Điều ấn tượng nhất đó chính là chủ đề về các hoạt động thường ngày do đội thi Trường Tiểu học và THCS Thụy Bình bắt thăm được. Chủ đề gần gũi, đã thu hút sự

luận sôi nổi của rất nhiều học sinh đến từ các đội thi. Trong phần thi năng khiếu, đội thi đến từ Trường Tiểu học và THCS Thụy Việt đã sẵn khẩu hóa tích cực, tạo sự thoải mái, thích thú sau mỗi giờ học trên lớp. Trước xu hướng hội nhập hiện nay, việc xây dựng môi trường học tập và sử dụng tiếng Anh trong trường học tại Thái Thụy có ý nghĩa rất quan trọng. Đây chính là nền tảng trong giáo dục và đào tạo các thế hệ công dân toàn cầu.

DẶNG ANH

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐÔNG HƯNG ĐỊA CHỈ ĐỎ CỦA NHỮNG TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN

Với nhiều hoạt động thiết thực giúp người nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã thực hiện thành công vai trò cầu nối yêu thương, nhân lên những tấm lòng thiện nguyện, mang niềm vui đến những người yếu thế.

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Thu Hoài, thôn Minh Hồng, xã Liên Giang (Đông Hưng). Mới chỉ 7 tuổi nhưng Hoài đã sớm phải gánh chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Bản thân em bị khuyết tật vận động từ trước lọt lộn, bố bỏ đi, mẹ thường xuyên ốm đau, không có khả năng lao động. Hai mẹ con ở trong gian nhà cấp 4 lụp xụp chưa đầy 10m². Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường và chiếc bàn học cũ kỹ. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con Hoài, Hội Chữ thập

đỏ huyện cùng các tổ chức, cá nhân khác đã kêu gọi, vận động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Với tổng số tiền huy động được 91 triệu đồng, ít ngày nữa, ngôi nhà mới của hai mẹ con Hoài sẽ được khởi công. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt, Hoài phấn khởi chia sẻ: Khi biết sắp có nhà mới em rất vui vì không phải sống trong ngôi nhà cũ bị mưa dột nữa. Gia đình Nguyễn Thị Thu Hoài chỉ là một trong rất nhiều gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng hỗ trợ, vận động, kêu gọi sự giúp

đỡ cả về vật chất và tinh thần. Trong năm 2018 và quý I/2019, Hội đã vận động các cơ quan, xí nghiệp, nhà hảo tâm cứu trợ, tặng quà, thăm hỏi 6.673 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật với tổng trị giá 1.978.000.000 đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Hội đã giúp đỡ và bảo trợ 33 địa chỉ nhân đạo với mức hỗ trợ 10kg gạo ăn hàng tháng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà 26 tân binh ở hai xã Đông Vinh và Phong Châu với số tiền trị giá gần 6.000.000 đồng. Để tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn,

Hội đã hỗ trợ đầu nối nước sạch cho 5 gia đình khó khăn với số tiền 10.000.000 đồng tại xã Đông Huy. Hội còn tiếp tục duy trì hoạt động của các dự án nhân đạo như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; quyền góp ủng hộ đồng bào vùng núi khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội cho biết: Hướng ứng cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao



Gia đình em Nguyễn Thị Thu Hoài (thôn Minh Hồng, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) là địa chỉ được Hội Chữ thập đỏ huyện thường xuyên kêu gọi giúp đỡ để xây nhà mới.

nhân thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa của cuộc vận động; huy động các

nguồn lực giúp đỡ các cá nhân và gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là việc làm phát huy tinh thần "Tương

thần tương ái", truyền thống "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát lại những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp, quyết tâm không bỏ sót đối tượng, nhân rộng các mô hình, điển hình, những cách làm mới đạt hiệu quả cao.

Với tiêu chí "chọn đúng người, đúng đối tượng khó khăn" để giúp đỡ, trong suốt hành trình thiện nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện như Quý thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Đông Hưng, Công ty Vàng bạc đá quý Mão Thiệt... Với những hoạt động và việc làm cụ thể trong công tác từ thiện, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng thực sự trở thành cầu nối yêu thương, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

THU TRANG